

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
12049
เลขที่รับ
วันที่ 7 มิ.ย. 2560
เวลา 08.5 น.



ที่ นร ๐๕๐๓/ ๓๙๓๑๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๔๗๕๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๙.๒/๒๒๕๗
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๖ เมษายน ๒๕๕๙) รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม
ของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าว
มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ รับทราบรายงานผลการดำเนินการ
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งรายงาน
ในเรื่องนี้ จำนวน ๗๕๐ ชุด ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติโดยตรงต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานพระราชบัญญัติ
วันที่ ๓๒/๑๒/๒๕๖๐
วันที่ ๗ / ๕.๑ / ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๑๙ น.

กองนิติธรรม
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๒๒
โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๕๘ (วธ๑๑๗/สวต)

๓๒/๑๒/๒๕๖๐
๗.๑๑.๒๕๖๐
๑๐.๑๙ น.

ด่วนที่สุด

ที่ พส ๑๖๐๔.๒ / ๒๒๕๗



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๗/๑๔๗๕๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๒๙๒๑๗ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ต่อมาได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง ๒ ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดแจ้งผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(สุรศักดิ์ งามจรรย์รัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้ สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๔๒-๓ ต่อ ๕๒๑๑,๕๖๖๗

โทรสาร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๖๐๘ กระดาษนี้ผลิตจากเยื่อเวียนทำใหม่ ร้อยละ ๑๐๐

สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	ผลการพิจารณา	หน่วยงาน
<p>๑. ในการจัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นๆ ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งแต่การสำรวจและรังวัด เพื่อการจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขต</p>	<p>๑.๑ การให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นๆ ตั้งแต่การสำรวจและรังวัดเพื่อการจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตเหมาะสมแล้ว เนื่องจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการปกครองท้องที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการของส่วนราชการอำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และมีคำสั่งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๔) การจัดกา การบำรุง รักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมาตรา ๑๗ (๕) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>กระทรวงมหาดไทย</p>
	<p>๑.๒ การจัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นๆ ที่สมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งแต่การสำรวจและรังวัดเพื่อการจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขต สมควรที่กรมป่าไม้จะจัดรูปไปพิจารณาค่าเป็นการตามความเหมาะสม</p> <p>๑.๓ การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้บริหารในระดับท้องถิ่น เป็นผู้สำรวจ และรังวัด ในการจัดทำป้ายหรือเครื่องหมายเพื่อแสดงแนวเขต ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมเป็นผลดี เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และเกิดความคล่องตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่นั้นๆ เนื่องจากผู้บริหารดังกล่าวนี้เป็นผู้มีความรู้ และคุ้นเคยกับพื้นที่ในความเป็นอยู่ของตนเป็นอย่างดี</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p>

ชื่อสิ่งเกิดของคณะกรรมการ	ผลการพิจารณา	หน่วยงาน
	<p>๑.๔ การจัดทำมีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอย่างอื่นๆ ที่ผ่านมากรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามแนวทางการสำรวจ รั้ววัด จัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการร่วมชมแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕ และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยเรื่องการรั้ววัด ช่อมชมแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติจะมีการประชุมชี้แจงราษฎร ที่ตั้งถิ่นฐานใกล้กับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่จะดำเนินการ และชี้แจงที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำป่าสงวนแห่งชาติ แต่ยังไม่รวมถึงการให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำเนินและผู้ใหญ่บ้านได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งแต่การสำรวจและรั้ววัดเพื่อการจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตด้วย</p> <p>ดังนั้น กรมป่าไม้ขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปปรับปรุงระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อสังเกตดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการสำรวจ รั้ววัด จัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการรั้ววัด ช่อมชมแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยเรื่องการรั้ววัดช่อมชมแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕</p>	กรมป่าไม้

ชื่อสิ่งเกิดของคณะกรรมการวิชาการ	ผลการพิจารณา	หน่วยงาน
	<p>๒.๕ การบัญญัติให้คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๖) ในระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน กรมป่าไม้มีความเห็นสอดคล้องกับข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการเมืองจากนายอำเภอเป็นผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ สามารถเข้าใจและเข้าใจถึงสภาพปัญหาข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดในการพิจารณาถึงลักษณะของเนื้องานด้วยว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดในการแต่งตั้งนายอำเภอเป็นประธานของกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัด</p>	กรมป่าไม้

ข้อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิการ	ผลการพิจารณา	หน่วยงาน
<p>๓. เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าหลายประเภทตาม สถานภาพทางกฎหมาย กล่าวคือ นอกจาก พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ยังมีพื้นที่ป่าไม้ ประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยกฎหมายแต่ละฉบับ มุ่งเน้นแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ ในภาพรวมของประเทศ จึงควรมีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันตามแนวทางการจัดการระบบนิเวศ และสร้างความเป็นธรรม หรือความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย บนพื้นฐานเจตนาของพื้นที่ป่าไม้แต่ละ ประเภท นอกจากนี้ รัฐยังมีนโยบายกำหนด เป้าหมายให้พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยในอัตรา ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ ทั้งป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าเพื่อเศรษฐกิจ</p> <p>ดังนั้น จึงควรมีคณะกรรมการนโยบาย ป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ที่มีภารกิจบริหารจัดการ ป่าไม้และที่ดินป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป่าไม้และสงเสริมให้พื้นที่ป่าไม้ในที่ดิน</p>	<p>๓.๑ การกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) โดยมีภารกิจ ในการบริหารจัดการป่าไม้และที่ดินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลข้อ ๘ การรักษาความมั่นคงของ ฐานทรัพยากร และสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</p> <p>๓.๒ ข้อเสนอแนะด้านกฎหมายที่เห็นควรกำหนดให้มีคณะกรรมการ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) มีภารกิจบริหารจัดการป่าไม้และที่ดินป่าไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสงเสริมให้พื้นที่ป่าไม้ในที่ดินประเภทอื่นๆ ทั้งที่ดินกรรมสิทธิ์และพื้นที่ของรัฐตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สงเสริมและพัฒนา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสนับสนุน นโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศทั้งระบบ ขอเรียนว่าคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี</p> <p>๓.๓ กรณีให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) เพื่อทำหน้าที่ บริหารจัดการป่าไม้ และที่ดินป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และสงเสริมให้มี พื้นที่ป่าไม้ในที่ดินประเภทอื่นๆ นั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เห็นด้วยว่าควรให้มี เนื่องจากป่าชายเลนเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำคัญ ต่อเศรษฐกิจแหล่งหนึ่งของประเทศไทยรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งวางไข่ และแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์ทะเลหลายชนิด ซึ่งป่าชายเลนมีอัตราการเจริญเติบโต น้อยลงมาก และมีจำนวนพื้นที่ลดลงอันมีสาเหตุหลักมาจากการบุกรุกเพื่อเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ โดยพื้นที่ป่าชายเลนในปัจจุบัน (ตามผลการจำแนกและการสำรวจระดับพื้นที่) มีจำนวน ๒,๕๖๑,๐๘๕.๒ ไร่ คงสภาพป่าชายเลน จำนวน ๑,๕๓๔,๕๘๔.๗๕ ไร่ ส่วนที่เหลือ</p>	<p>กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p>

ชื่อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิการ	ผลการพิจารณา	หน่วยงาน
<p>ประเภทอื่นๆ ทั้งที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และพื้นที่ของ รัฐตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งเสริมและ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสนับสนุน นโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ ทั้งระบบ โดยเสริมสร้างคุณภาพระหว่างการใช้ ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ยังมีบทบาทในการสนับสนุนและขยายผลการ ดำเนินงานของคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐบาลมาตราส่วน ๑:๕๐๐๐ (One map) ในการกำกับดูแล ความคุ้มครองใช้ประโยชน์ และป้องกันแนวเขตป่าไม้ที่ได้ จัดทำแล้วอย่างยั่งยืนและนำข้อมูลมาจำแนก พื้นที่ป่าไม้เพื่อการบริหารจัดการ (Zoning) อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เปลี่ยนแปลงสภาพ/เสื่อมโทรม โดยจะต้องดำเนินการฟื้นฟูและบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และเป็นไปตามหลักการวิสาหกิจ ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ควรให้ความสำคัญกับป่าชายเลน เท่ากับป่าประเภทอื่นๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพระหว่างการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ต่อไป</p> <p>๓.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ ได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตรวจสอบร่างระเบียบดังกล่าวเสร็จแล้ว และได้มีหนังสือคณะกรรมการ ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติฯ คณะที่ ๑ ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๑๐/ (คกอ.๑)/ว(ล)๑๘๖ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้กรมป่าไม้ยืนยันร่างระเบียบฯ ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง แล้วแจ้งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย คณะที่ ๑ ทราบ ภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างระเบียบฯ ในเรื่องนี้ ซึ่งกรมป่าไม้ ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ส่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/๑๖๖๕๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา ร่างระเบียบฯ ดังกล่าว และแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบร่างกฎหมายฯ คณะที่ ๑ ทราบต่อไป</p>	<p>กรมป่าไม้</p>

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	ผลการพิจารณา	หน่วยงาน
<p>๔. การเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการหรือการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติในอนุภาคควรรดำเนินการผ่านคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเหมาะสมแล้ว เพราะจะช่วยให้มีการกำหนดค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับประชาชนผู้ใช้บริการ</p> <p>๔.๒ การเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในอนุภาคควรรดำเนินการผ่านคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติสมควรที่กรมป่าไม้จะจัดระเบียบการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม</p> <p>๔.๓ กรณีการเก็บค่าบริการ หรือค่าตอบแทนจากบุคคลใด ต้องมีกฎหมายให้อำนาจในการเรียกเก็บเงินดังกล่าว และเมื่อพิจารณาท้ายพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดบัญชีอัตราเรียกเก็บเงินไว้เฉพาะค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบำรุงป่า เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการหรือตอบแทนใดๆ</p> <p>๔.๔ การเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นอำนาจของอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี ในการกำหนดและวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะมีหน้าที่หลักในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๓/๑ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ และกำหนดหลักเกณฑ์</p>	<p>๔.๑ การเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติในอนุภาคควรรดำเนินการผ่านคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเหมาะสมแล้ว เพราะจะช่วยให้มีการกำหนดค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับประชาชนผู้ใช้บริการ</p> <p>๔.๒ การเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในอนุภาคควรรดำเนินการผ่านคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติสมควรที่กรมป่าไม้จะจัดระเบียบการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม</p> <p>๔.๓ กรณีการเก็บค่าบริการ หรือค่าตอบแทนจากบุคคลใด ต้องมีกฎหมายให้อำนาจในการเรียกเก็บเงินดังกล่าว และเมื่อพิจารณาท้ายพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดบัญชีอัตราเรียกเก็บเงินไว้เฉพาะค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบำรุงป่า เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการหรือตอบแทนใดๆ</p> <p>๔.๔ การเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นอำนาจของอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี ในการกำหนดและวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะมีหน้าที่หลักในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๓/๑ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ และกำหนดหลักเกณฑ์</p>	<p>หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p> <p>กรมป่าไม้</p>

ชื่อสังกัดของคณะกรรมการมาธิการ	ผลการพิจารณา	หน่วยงาน
	<p>วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ผู้ที่พ้นไปไม่ขาดป่าสงวนแห่งชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากเห็นว่า การเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสมควรดำเนินการผ่านคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ก็จะต้องพิจารณาหาทบทวนแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายอีกครั้ง</p>	